

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

THÔNG BÁO



Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu thuê Chuyên gia Tài chính đáp ứng được các yêu cầu năng lực như sau:

Chuyên gia lĩnh vực Tài chính thu xếp vốn với số lượng 02 người

Mô tả công việc	Yêu cầu
<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác Thu xếp vốn thuộc ban Tài chính kế toán của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: lập phương án tài chính ngắn hạn và dài hạn; tiếp xúc và làm việc với các tổ chức ngân hàng trong và ngoài nước để thu xếp các hạn mức tín dụng, thương thảo các thỏa thuận, hợp đồng tín dụng...; chăm thầu gói thầu tư vấn thu xếp vốn; tham gia lập ITB giai đoạn 2 gói thầu EPC (phần Tài chính, ECA, ...) trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Trực tiếp làm việc với các Bộ/ban/ngành, PVN... - Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên. 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên gia có trình độ từ đại học trở lên tốt nghiệp (chính quy) các chuyên ngành Tài chính ngân hàng; - Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên và đã tham gia thu xếp vốn thành công cho các dự án từ 500 triệu USD trở lên; - Thông thạo tiếng Anh, có thể đàm phán trực tiếp với các Tổ chức tín dụng/đối tác nước ngoài, hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được giao; - Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động và tự chủ trong công việc; - Giới tính: Nam, nữ tuổi đời không giới hạn; - Có sức khỏe tốt để làm việc trong môi trường áp lực cao và sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu; - Tin học Văn phòng (Thành thạo Word, Excel, Powerpoint);
Nơi làm việc và hình thức Hợp đồng.	<ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở Công ty tại 208 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi và Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; - Ký hợp đồng thuê Chuyên gia với thời hạn từ 01 đến 03 năm.
Quyền lợi	<ul style="list-style-type: none"> - Mức lương trọn gói theo thỏa thuận. - Ngoài ra Chuyên gia được hỗ trợ chi phí đi lại, thông tin liên lạc và chi phí đi công tác trong nước, nước ngoài (nếu có) để thực hiện công việc theo quy định của Công ty.
Yêu cầu về hồ sơ:	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn xin việc (nêu rõ kinh nghiệm, quá trình công tác, nêu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân). - CV bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Giấy xác nhận nhân sự và Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú trong thời gian 03 tháng gần nhất có dán ảnh. - Hồ sơ chứng minh đã hoàn thành các công việc có nội dung liên quan đến công tác tài chính và thu xếp vốn cho các dự án. - Các văn bằng, bằng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ đầu thầu, chứng chỉ tin học, CMND, sổ hộ khẩu (bản copy có công chứng). - Giấy khám sức khỏe trong thời gian 03 tháng gần nhất có dán ảnh. - Ngoài bì Hồ sơ cần ghi rõ chức danh dự tuyển.
Thời hạn nhận hồ sơ:	<ul style="list-style-type: none"> - Hết ngày 15/06/2019 (tính theo đầu Bưu điện). <p>(Công ty chỉ thông báo phỏng vấn đến những ứng viên đạt yêu cầu, hồ sơ không hoàn trả lại).</p>
Địa chỉ nhận hồ sơ:	<p>Ban Quản trị và phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi Điện thoại: 0255.3 825 825 (Ext: 8784)</p>